

Số: /KH-UBND

Bắc Lý, ngày 31 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)
trên địa bàn thị trấn Bắc Lý năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện về kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) huyện Hiệp Hòa năm 2024;

UBND Thị trấn Bắc Lý xây dựng Kế hoạch về Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp xã (DDCI) thị trấn Bắc Lý năm 2024 với các nội dung sau:

I.Mục đích và yêu cầu

Khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao các chỉ tiêu, chỉ số thành phần, từ đó nâng cao chỉ số DDCI của thị trấn Bắc Lý, xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, cung cấp công cụ hiệu quả để đánh giá, đưa ra định hướng chỉ đạo để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của UBND thị trấn; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; trợ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu quả. Tạo sự thân thiện và hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, từng bước nâng cao năng lực điều hành kinh tế của các cơ quan quản lý nhà nước.

2.Yêu cầu:

- Các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; tập trung cao thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách; thực hiện phối hợp tốt giữa các ngành, giữa các cơ quan với nhau; chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của cấp mình .

I Nhiệm vụ và giải pháp:

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. định hướng lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy- HĐND – UBND thị trấn thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đi tiên phong trong công tác đổi mới tư duy lãnh đạo, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân, đi sâu đi sát, về cơ sở, Kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ công chức không chấp hành, các trường hợp gây chậm trễ, khó khăn trong

công tác cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh . Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân.

Lãnh đạo UBND thị trấn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn nhằm lắng nghe phản ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người dân thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

II. Tổ chức hiện:

1. Công chức Văn Phòng – Thống kê:

Thực hiện ngay việc rà soát các thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan đến đầu tư kinh doanh và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục không còn phù hợp. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đơn vị thực hiện công khai số điện thoại của người có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác và giám sát thực hiện. Đảm bảo tính liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của UBND thị trấn. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp trong các vấn đề đầu tư, tiếp cận đất đai, xây dựng, cung ứng nguồn nhân lực, thuế... kịp thời tham mưu giải quyết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Nội dung công khai phải đầy đủ các nội dung liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả; cơ quan giải quyết; phí, lệ phí.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Ban công an và Ban CHQS.

Làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển; củng cố niềm tin của Nhân dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan Nhà nước.

3. Các công chức phụ trách một cửa thị trấn:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện tốt nội dung cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng phần mềm “một cửa điện tử” không để xảy ra tình trạng quá hạn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; số hóa TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

4. Công chức Tài chính – Kế toán: Tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công, tham mưu giúp Đảng ủy, UBND bố trí nguồn kinh phí phục vụ cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh.

5. Công chức Văn hóa Xã hội:

Tăng cường tuyên truyền các chính sách chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước và các nội dung về cải cách hành chính qua hệ thống đài truyền thanh của thị trấn, qua cổng thông tin điện tử thị trấn, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận để hiểu rõ hơn về các nội dung công tác cải cách hành chính của UBND thị trấn. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người dân thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDNN và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề. Chú trọng công tác hướng nghiệp, các chương trình liên kết với các cơ sở đào tạo, các trường kỹ thuật... trong đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; công tác dạy nghề phải đạt được mục đích là từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn thị trấn.

6. Công chức Tư Pháp: Tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế và các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn, chuyên ngành.

7. Công chức Địa chính – xây dựng: Xây dựng CSDL đất đai đảm bảo đồng bộ, liên thông. Cung cấp các thông tin về quy hoạch, phát triển công nghiệp trên môi trường mạng, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh. Hướng dẫn đăng ký cấp GCN QSD đất đến các doanh nghiệp chưa được cấp GCN. Công khai quy định về đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, nội dung hướng dẫn, biểu mẫu, tờ khai trên cổng thông tin điện tử của xã và niêm yết tại bộ phận một cửa.

Thường xuyên rà soát các dự án đã được chấp thuận đầu tư để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kiến nghị xử lý các nhà đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng đầu tư cầm chừng, chậm đầu tư, không thực hiện đầu tư như đã cam kết.

8. Các ban ngành đoàn thể: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nhận thức các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách TTHC đảm bảo thông thoáng, thuận lợi và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người dân thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

Trên đây là Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DCCI) trên địa bàn thị trấn Bắc Lý 2024. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị trấn;
- Các TDP, các thành phần liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Quang Huy